



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๐๗/๒๕๖๑

ด้วย นางวรี วิสูตร ผู้ร้อง อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายชาญชัย ใจสมุทร โดยมีพี่ร้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน คือ ผู้ร้อง นายชาญชัย ใจสมุทร นางวไล บรรณาทอง นางลินดา แก้วเกตุ ส่วนบิดามารดาได้เสียชีวิตไปนานแล้ว นายชาญชัยสมรสกับนางรุ่งฟ้า ผ่องแผ้ว มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือนายคณิศร ใจสมุทร ซึ่งหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันแล้ว เมื่อประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ นายชาญชัยประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน จนร่างกายพิการ หูดับไม่สามารถได้ยินเสียง แต่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ร้องเป็นผู้ให้ความอุปการะปกครองดูแลนายชาญชัยตลอดมา ส่วนนางรุ่งฟ้าได้พาลูกซึ่งขณะนั้นกำลังแบเบาะอยู่นี้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น โดยไม่ได้กลับมาเหลียวแล นายชาญชัยอีกเลย ต่อมานางรุ่งฟ้าจึงได้มาจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชาญชัยได้หกล้มลง ด้วยสาเหตุเส้นเลือดในสมองตีบจนเป็นอัมพฤกษ์ซีกขวา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ความทรงจำเลอะเลือนจนกลายเป็นบุคคลวิกลจริต แพทย์ลงความเห็นว่ามีสภาพการจริงและจำเป็นต้องมีผู้ดูแล ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะขอเป็นผู้อนุบาลนายชาญชัย โดยขอให้ศาลสั่งให้นายชาญชัยบุคคลวิกลจริต เป็นคนไร้ความสามารถ และมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของทายาทแล้ว เหลือแต่นายคณิศร บุตรของนายชาญชัยที่ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนและดูแลบิดาเลย และที่ยังไม่ได้ให้ความยินยอมทั้ง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าจะให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลนายชาญชัย ผู้ร้องได้พยายามติดต่อนายคณิศร แต่นายคณิศรไม่ยอมออกมาพบ และได้ติดต่อทางโทรศัพท์ก็ไม่ยอมรับสาย มีพฤติกรรมบ่าเบี่ยง ประวิงเวลาตลอดมา ซึ่งไม่สามารถที่จะติดต่อได้ ผู้ร้องซึ่งเป็นพี่สาวของนายชาญชัย และเป็นผู้ซึ่งปกครองดูแลนายชาญชัยตลอดมาเกือบ ๓๐ ปี ผู้ร้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เชิดทวิทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี